

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. อนุมัติวงเงินซื้อปาล์มถนอมคลัง
๒. ราคาสินค้าเกษตรรายวัน
๓. เกาะข่าวเกษตร
๔. อกส.อนุมัติ ๖ หมื่นล้านอุ้มภัยแล้ง
๕. อกส.ออกมาตรการช่วยเหลือ อุ้มเกษตรกร ๑ ล้านราย
๖. เกษตรสมุทรปราการเตือนชาวนา ระวังการระบาดของหนูศัตรูข้าว
๗. ตราดจัดอบรมเติมความรู้ได้กังเรือประมง
๘. ประมงปากน้ำ จั๊ลงทะเลเบียดเรือ
๙. อบจ.บึงกาฬเลี้ยงเพิ่มมูลค่างหมู่ม ๕๐๐ ล้าน
๑๐. จัดแผนเติมแจกไร่ละพัน ให้ทั้งนาข้าว - สวนยางแก้ภัยแล้ง
๑๑. คปภ.ขยายพื้นที่ประกันภัยข้าวนาปีอีก ๕ แสนไร่
๑๒. ดึงห้างรับมือลำไยล้นตลาด
๑๓. สกจ.ศรีสะเกษแนะเพิ่มประสิทธิภาพชำระหนี้ดอกเบี้ยค้าง
หนี้สมาชิกร่วมทำธุรกิจสหกรณ์
๑๔. สหกรณ์นางรองเปิดบริการรับซื้อข้าวนอกฤดูฤดูกาล
๑๕. ไฟเขียว ๒.๕๘ ล้านเสริมทุนสมาชิกทำนา
๑๖. สกูปหน้า ๑ : ต้องแข่งมากยิ่งขึ้น เกษตรยุคเออีซี รัฐช่วยเสริมต้องสน

หนังสือพิมพ์

- โพสต์ทูเดย์
แนวหน้า
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
โพสต์ทูเดย์
ข่าวสด
ผู้จัดการรายวัน
มติชน
สยามรัฐ

สยามรัฐ
สยามรัฐ
เดลินิวส์



อนุมัติวงเงินซื้อปาล์มถนอมคลัง

พ.ศ. ๖๖๖๖ โพธิ์หวอ อคส.ซื้อน้ำมันปาล์มอีก 1 แสนตัน กุ่มจบเกือบ 3,000 ล้าน เข้าซื้อถึง พ.ย.นี้

นายเลอศักดิ์ วิฑูรย์กุล โฆษกกรมการโยบายปาล์ม น้ำมัน แห่งชาติ (กนป.) มีมติให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) เข้ารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดในราคา 26.20 บาท/กิโลกรัม และให้โรงสกัดซื้อผลปาล์มดิบจากเกษตรกร อัตราน้ำมัน 17% ในราคา 4.20 บาท/กิโลกรัม โดยกำหนดเป้าหมายการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 1 แสนตัน ครอบคลุมวงเงิน 2,900 ล้านบาท เริ่มซื้อตั้งแต่เดือน มิ.ย.-พ.ย. 2558

สำหรับน้ำมันปาล์มดิบที่ อคส.รับซื้อจากโรงสกัดนั้น ให้ อคส.เป็นผู้บริหารจัดการสต็อกปาล์มที่ซื้อเข้ามาเก็บ ทั้งการจำหน่ายในประเทศ และการส่งออกไปยังต่างประเทศ

“กระทรวงพาณิชย์เสนอให้มีการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพิ่ม เพราะขณะนี้มีปัญหาว่าโรงสกัดไม่รับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกร เนื่องจากความต้องการใช้ลดลง โดยเฉพาะการใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่ลดลง ที่ประชุมจึงสั่งการให้เข้าไปตรวจสอบว่ามีกรลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มจากประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่” นายเลอศักดิ์ กล่าว

ก่อนหน้านี้ กนป.และคณะกรรมการโยบายช่วยเหลือเกษตรกร (กชก.) มีมติให้ อคส.ใช้เงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (คชก.) 2,900 ล้านบาท เข้าซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 1 แสนตัน ตามมาตรการพยุงราคาผลปาล์มของรัฐบาล และได้ซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพียง 2,000 ตัน ดังนั้นหากรวมกับมติ กนป.ล่าสุด จะทำให้เป้าหมายรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 2 แสนตัน

แหล่งข่าวจาก กนป. เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในรายงาน กนป. ว่า สต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศขณะนี้ มีอยู่ 3.8 แสนตัน โดยน้ำมันปาล์มถูกเก็บอยู่ในคลังน้ำมันเอกชนจนเต็มความจุแล้ว หาก อคส.รับซื้อน้ำมันปาล์มเข้ามาอีกก็คงไม่มีที่เก็บ อีกทั้งตั้งแต่เดือน ก.ค. ไปจนถึงปลายปี เป็นช่วงที่ผลผลิตปาล์มลดลง แต่ กนป.กลับอนุมัติให้มีการซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มอีก 1 แสนตัน ■

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน	
รายการสินค้า	ราคา / หน่วย
ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	12,900.00 บาท/ตัน
ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด	12,800.00 บาท/ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า : ความชื้น 15%	7,800.00 บาท/ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า : ความชื้น 25%	6,500.00 บาท/ตัน
มันสำปะหลังสด (แป้ง 26%)	2.40 บาท/กก.
ผลปาล์มน้ำมัน (น้ำหนักมากกว่า 15 กก.)	4.20 บาท/กก.
ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3	50.67 บาท/กก.
สับประรดโรงงาน	11.50 บาท/กก.
สุกร	71.00 บาท/กก.
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ	38.00 บาท/กก.
ไข่ไก่สดเบอร์คละ	260.00 บาท/ร้อยฟอง
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.	172.00 บาท/กก.
ทุเรียนพันธุ์หมอนทองเกรด AB	63.00 บาท/กก.
เงาะโรงเรียน (ตะกร้า)	26.00 บาท/กก.
มังคุดคละ	25.00 บาท/กก.
ลองกอง เบอร์ 1	30.00 บาท/กก.
ลำไยช่อพันธุ์ดีเกรด AA	35 บาท/กก.
*ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	

เกาะข่าวเกษตร

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวัน
อังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558..... ○ นาย
เสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็น
ประธานเปิดการประชุมผู้นำสหกรณ์ ทั้งนี้เพื่อ
ให้นำความรู้ไปพัฒนาสหกรณ์ หรือบริหารงาน
สหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้พื้นฐานของ
ความเข้าใจถึงวิธีการ และหลักการสหกรณ์
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น มีการเน้นความ
เข้าใจในการทำงานอย่างมีคุณธรรม มีธรรมา
ภิบาล และให้การปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐาน
ที่จะทำให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์รีสอร์ท
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..... ○ นาย
ปริญญ์ เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ
พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง คณะ
กรรมการการเกษตรและสหกรณ์ และ
คณะ เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ
สหกรณ์ ที่สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด
และสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด รวม
ทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องในระหว่างการประชุม
..... ○ นายจำลอง พงศ์ธนพันธุ์ ปศุสัตว์
อำเภอเขียงคาน พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
อำเภอเขียงคาน ร่วมกับ สถานีพืชอาหารสัตว์
เลย ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้กับ
ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้ออำเภอเขียงคาน
ตามโครงการ การเลี้ยงโคเนื้อโคนม และ
ปลูกหญ้าพื้นที่สาธารณะ จำนวน 6 ไร่
1 แปลง ตามโครงการ การเลี้ยงโคเนื้อคันแบบ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดย นายชัย
กมล คำเมือง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมชี้แจงโครงการเลี้ยง
กระบือ ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ บ้าน
นาบอน จังหวัดเลย จำนวน 10 ราย..... ○
“กิด ทางไทย”

ธกส.อนุมัติ 6 หมื่นล้านบาท อำนวยภัยแล้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) วานนี้ (13 ก.ค.) มีมติอนุมัติให้ธ.ก.ส.ออกมาตรการช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำนวน 1 ล้านรายทั่วประเทศ วงเงินรวม 6 หมื่นล้านบาท ขณะทีรัฐมนตรีคลังเผยรัฐบาลอยู่ระหว่างคิดมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม พร้อมยืนยัน ภัยแล้งกระทบจีดีพีไม่เกิน 0.5%

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น ยืนยันว่าจะกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไม่เกิน 0.5% โดยประมาณ แม้ว่าในพื้นที่เมืองบางแห่ง เช่น ปทุมธานี จะเริ่มมีปัญหาขาดแคลนน้ำ แต่คงไม่ถึงขั้นเป็นวิกฤติที่ทำให้คนเมืองไม่มีน้ำใช้ โดยเฉพาะในกทม.

ทั้งนี้คงต้องติดตามราคาสินค้าเกษตร ทั้งข้าว ยางพารา รวมถึงราคาผลผลิตอุตสาหกรรมซึ่งจะมีผลต่อจีดีพีในช่วงครึ่งปีหลัง หากราคาออกมาดีจะทำให้มีเม็ดเงินลงสู่ภาคเกษตรกร ทำให้จีดีพีเติบโตได้ในระดับ 3% แต่หากราคาคงต่ำกว่าปีที่แล้ว จีดีพีก็จะต่ำกว่าประมาณการ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบสถานการณ์เศรษฐกิจไทยกับต่างประเทศ พบว่าปีนี้ไทยไม่ได้แยกว่าประเทศอื่น ทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และยุโรป สำหรับผลการประชุมบอร์ดธ.ก.ส.นั้น

นายสมหมาย ในฐานะประธานการประชุมเปิดเผยว่าที่ประชุมได้อนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในปี 2558 วงเงินรวม 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งประเมินว่ามีเกษตรกรที่ได้ได้รับผลกระทบประมาณ 1 ล้านราย

มาตรการช่วยเหลือนี้เพื่อลดความกังวลในภาระหนี้ก้อนเดิมที่เกษตรกรมีอยู่กับ ธ.ก.ส. รวมทั้งให้เกษตรกรมั่นใจว่าจะมีเงินทุนเพียงพอในการประกอบอาชีพ และมีเงินทุนสำหรับการปรับปรุงระบบการผลิต ในยามที่ฝนตก หรือมีความต้องการใช้เงินทุนทั้งเงินทุนหมุนเวียน และเงินทุนในการประกอบอาชีพระยะยาว

ประกอบด้วย 3 มาตรการหลักคือ 1. มาตรการขยายเวลาชำระหนี้เดิมสูงสุดไม่เกิน 9 เดือน หรือกรณีพิเศษไม่เกิน 12 เดือน โดยกำหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับรอบการผลิต

2. มาตรการสนับสนุนสินเชื่อระยะสั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน วงเงินรวม 3 หมื่นล้านบาท ระยะเวลาคืนหนี้ไม่เกิน 12 เดือน สามารถขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.-15 ต.ค.2559

มาตรการที่ 3 คือ สินเชื่อระยะยาวเพื่อปรับปรุงระบบการผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนในการปรับปรุงระบบการผลิตด้านการเกษตร เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาแหล่งน้ำ หรือปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตใหม่ที่เหมาะสม วงเงินรวม 3 หมื่นล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี

ธกส.ออกมาตรการช่วยเหลือ

• อุ้ม 'เกษตรกร' ล้านราย • วงเงินหกหมื่นล้านบาท

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการ ผลผลิตทั้งหมด หรือเกษตรกรที่ชะลอทำการเกษตร ตามนโยบายของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า คณะ รัฐบาล หรือเกษตรกรที่ยังทำกิจกรรมการเกษตรไม่ได้ จากภัยแล้ง รวม กรรมการ ธ.ก.ส. ได้อนุมัติมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือเกษตรกร ใน ถึงสหกรณ์การเกษตรพื้นที่ประสบภัยแล้ง โครงการสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกร ลูกค้า ธ.ก.ส. และสมาชิก ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้แบ่งความช่วยเหลือออกเป็น 3 มาตรการหลัก สหกรณ์การเกษตร ที่ประสบภัยแล้งปี 58 วงเงิน 60,000 ล้านบาท คาด ได้แก่มาตรการสินเชื่อระยะสั้น วงเงิน 30,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ว่าจะมีเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือกว่า 1 ล้านราย มาตรการย่อย คือมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร มาตรการ (สินเชื่อฉุกเฉิน) วงเงิน 10,000 ล้านบาท กู้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย กำหนดระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.-15 ต.ค. 58 และชำระคืนไม่เกินภายใน 12 เดือน โดยปลอด ดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 3 เดือน ส่วนเดือนที่ 4-12 นั้น จะคิดดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ หรือเท่ากับ 7% ต่อปี นอกจากนี้ ยังมีมาตรการสินเชื่อเพิ่มเติม เพื่อฟื้นฟูการผลิตหลัง รับผลกระทบจากภัยแล้ง ผลผลิตต้องเสียหายไม่น้อยกว่า 50% ของ 20,000 บาท ระยะเวลาให้เงินกู้ เป็นเวลานาน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. มองว่าสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นขณะนี้ ยังคงส่งผลกระทบต่อการขายตัวของเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ไม่ลดลงไปกว่า 0.5% ตามที่คาดไว้ แต่หากราคาผลผลิตสินค้าเกษตร ทั้งข้าวเปลือก ยางพารา ในช่วงครึ่งปีหลังไม่ลดลง อีกทั้งน่าจะช่วยทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ตัวเลขจีดีพีไทยในปี 58 ขยายตัวได้ถึง 3% ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

สำหรับมาตรการของ ธ.ก.ส.ทั้งหมด จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ ประสบภัย (สินเชื่อฟื้นฟู) วงเงิน 10,000 ล้านบาท กระจายไม่เกิน 20,000 บาท ระยะเวลาให้เงินกู้ เป็นเวลานาน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15



สมหมาย ภาชี

1.25% หรือเท่ากับ 5% ต่อปี

ส่วนมาตรการหลักที่ 2 เป็นมาตรการระยะยาวอีก 30,000 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงระบบการผลิตด้านการเกษตรนั้น เป็นการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร หรือเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นรูปแบบอื่น ที่มีความเหมาะสมมากขึ้น วงเงิน 30,000 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 58 - 31 ก.ค. 61 วงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย ชำระคืนไม่เกิน 10 ปี และผ่อนปรนไม่ต้องคืนเงิน 3 ปีแรกหากมีกรณีจำเป็น อัตราดอกเบี้ยปีแรก 0% จากนั้นคิดอัตราเอเอ็มอาร์อาร์-2% หรือเท่ากับ 5% ต่อปี

ขณะที่ มาตรการสุดท้าย จะขยายระยะเวลาชำระออกไปไม่เกิน 9 เดือน และกรณีพิเศษไม่เกิน 12 เดือน โดยให้สอดคล้องกับแหล่งที่มา

ก.ค.- 15 ต.ค. 58 ชำระคืนเสร็จไม่เกิน 12 เดือน กรณีพิเศษไม่เกิน 18 เดือน อัตราดอกเบี้ยเอเอ็มอาร์อาร์เท่ากับ 7% ต่อปี และมาตรการสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูการผลิตของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร (สินเชื่อฟื้นฟูสมาชิกสหกรณ์) วงเงินอีก 10,000 ล้านบาท กู้เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 15 ต.ค. 58 กำหนดชำระคืนเสร็จไม่เกิน 12 เดือน กรณีพิเศษ ไม่เกิน 18 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเอเอ็มแอลอาร์-

ของรายได้ และสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการชำระหนี้ของสมาชิก โดยพิจารณาขยายตารางกำหนดชำระหนี้ที่มีอยู่กับธนาคารออกไปไม่เกิน 12 เดือน

ด้าน นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้เสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร จากปัญหาภัยแล้ง ให้กระทรวงการคลังพิจารณา โดยแนวทางจะยังยึดการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่ หรือ ให้การช่วยเหลือ 15,000 บาทต่อครัวเรือน เหมือนปี 57 ที่ผ่านมา โดยจากนี้ จะต้องกลับไปดูรายละเอียด ซึ่งอาจพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายเงินช่วยเหลืออีกครั้ง และจะขอหารือแนวทาง กับนายสมหมาย ภาชี รมว.คลัง พิจารณาเป็นการเร่งด่วน ก่อนเสนอ ครม.เห็นชอบภายในเดือน ก.ค. นี้

ทั้งนี้ สศค.ได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือประกอบด้วย กรณีที่ 1 ช่วยเหลือเฉพาะครัวเรือนที่ประสบภัย สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีจำนวน 1.31 ล้านครัวเรือน คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 18,800 ล้านบาท หากรวมเกษตรกรผู้ปลูกยางอีก 36,700 ครัวเรือน จะใช้งบประมาณช่วยเหลือเพิ่มอีก 551 ล้านบาท รวมเป็น 1.34 ล้านครัวเรือน วงเงิน 20,200 ล้านบาท หรือกรณีที่ 2 ช่วยเหลือครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด โดยแบ่งเป็นผู้ปลูกข้าว 3.61 ล้านครัวเรือน วงเงิน 54,200 ล้านบาท รวมผู้ปลูกยาง 803,000 ครัวเรือน วงเงิน 12,000 ล้านบาท รวมเป็น 4.42 ล้านครัวเรือน หรือ 86,300 ล้านบาท.

เกษตรสมุทรปราการเตือนชาวนา

ระวังการระบาดของหนูกศกรูข้าว

นายเกรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากพบการระบาดของหนูในนาข้าวในแถบจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยหนูจะกัดทำลายข้าวให้ได้รับความเสียหาย ตั้งแต่เริ่มหว่านไปจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและในยุ้งฉาง โดยเฉพาะข้าวในระยะตั้งท้องถึงระยะออกรวงหนูจะชอบกัดทำลายที่สุด ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับแปลงนาข้าวของเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการจึงให้แนวทางการสำรวจและติดตามการระบาดแก่เกษตรกร โดยให้สังเกตหนูได้ตามคันนา โดยเฉพาะบริเวณปากร่องจะมียุ้งดินเป็นก้อนๆ และบริเวณที่หนูอาศัยอยู่จะพบมูลของหนูถ่ายอยู่เสมอ ตามทางเดิน และบริเวณที่หนูกินอาหารอยู่ประจำ ส่วนการป้องกันกำจัดอย่างเป็นระบบมี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่แรก ลดประชากรหนูลงอย่างรวดเร็วก่อนปลูกข้าวหรือช่วงเตรียมดิน และขั้นตอนที่สอง รักษาระดับประชากรของหนูให้ต่ำอยู่เสมอ โดยให้มีการปรับสภาพแวดล้อมบริเวณแปลงนาให้ไม่เหมาะต่อการอาศัยของหนู ลดขนาดของคันนาให้เล็กลงหรือน้อยกว่า 30 เซนติเมตร เพื่อลดที่อยู่อาศัยและที่ผสมพันธุ์ กำจัดวัชพืชหรือกองวัสดุเหลือใช้ตามบริเวณคันนาอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เป็นที่หลบซ่อน อาจจะใช้ร่วมกับวิธีกล เช่นการใช้กับดักชนิดต่างๆ ใช้การอนุรักษ์โดยศัตรูธรรมชาติ เช่น งู นกแสก เหยี่ยว พังพอน หรือใช้เหยื่อโปรโตชีว กำจัดหนู วางในรูหรือทางเดินหนู และควรใช้ภาชนะสำหรับใส่เหยื่อวางจุดละ 2 ก้อน ห่างกัน 10-20 เมตร จำนวน 20-25 ก้อนต่อไร่.

‘ตราด’จัดอบรมเติมความรู้ได้กึ่งเรือประมง แก้ขาดแคลนแรงงาน-ปราบปรามค้ำมนุษย์

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค (IUU Fishing) ของรัฐบาล ที่จะต้องมีการ
ตราด นายณัฐ จีบใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็น รายงานข้อมูลการทำประมง รวมถึงการใช้แรงงาน
ประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรนายเรือของ บนเรือประมง อาทิ ทะเบียนเรือ เครื่องมือทำการ
เรือประมงและคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้น 1 พิเศษ ประมง ไบนายเรือ ไบนอนุญาตทำการประมง ผล



(ชำนาญงาน) ซึ่งกรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้า
ท่าภูมิภาค สาขาตราด ร่วมกับสมาคมการประมง
จังหวัดตราด และศูนย์แจ้งการเข้า-ออกเรือ
ประมงขนาดใหญ่ (Port in-Port out (PIPO))
จัดขึ้น โดยมีกลุ่มชาวประมงในพื้นที่จังหวัดตราด
จำนวนกว่า 270 คน ร่วมในโครงการ

นายณัฐ กล่าวว่าการดำเนินโครงการจัด
อบรมในครั้งนี้ มีเป้าหมายมุ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนได้เรือชาวไทย ที่พบมากในการทำ
ประมงทะเลในจังหวัดตราด ซึ่งถือเป็นการดำเนินการ
การควบคุมโครงการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

การจับสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำ
ประมง ตลอดจนบุคคลทำการ
ประมงประจำเรือ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ในกลุ่มกิจการประมงทะเล
สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว จะ
มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของ
การเป็นนายเรือหรือได้เรือ จากนั้น
จะมีการทดสอบความรู้ ผู้ที่ผ่าน

เกณฑ์การทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรนาย
เรือ ที่สามารถควบคุมเรือได้ตั้งแต่ขนาด 80-150
ตันกรอส.

ประมง'ปากน้ำ' จี้ลงทะเบียนเรือ

สมุทรปราการ - นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า ผลจากการดำเนินการสำรวจข้อมูลเรือ ประมง ระหว่างวันที่ 16-25 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยชุดเฉพาะกิจสำรวจสำมะโนประชากร เรือประมง พบว่ายังมีเรือประมงในจ.สมุทรปราการ ที่ยังไม่ได้รับการสำรวจและลงทะเบียนเรือกับเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเรือประมงขนาดเล็กที่มีหรือไม่มีทะเบียนเรือ

ขอให้เรือกรณีดังกล่าว เร่งมาลงทะเบียน ข้อมูลเรือที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรปราการ ภายในวันที่ 31 ก.ค.2558 เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการ ทำประมงผิดกฎหมาย สอบถาม โทร. 0-2173-6181 สำนักงานประมงจังหวัดโทร. 0-2172-9181 และสำนักงานเจ้าท่าสมุทรปราการ โทร.0-2395-2566-7

อบจ.บึงกาฬเร่งเพิ่มมูลค่ายาง ทุ่ม 500 ล้านบาท

ตั้งโรง.ผลิตที่นอน-หมอน
คณะชิงเต่าลั่นพร้อมซื้อ

ผู้แทนเขตเชื้อเปี้ย เมืองชิงเต่า
ประเทศจีน นำคณะกระชับสัมพันธ์
จ.บึงกาฬ พร้อมรับซื้อผลิตภัณฑ์
ยางพารา-ผลไม้ นายก อบจ.เร่ง
ตั้งโรงงาน 500 ล้าน ผลิตชุด
ที่นอน-หมอนจากยางพารา

(อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

บึงกาฬ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่โรงแรมเดอะวัน อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บึงกาฬ และนายชัยธวัช เนียมศิริ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬให้การต้อนรับนายวาง ฟน เทียน ผู้แทนผู้อำนวยการเขตเขือเป็ย และคณะจากเขตเขือเป็ย เมืองชิงเต่า ประเทศจีน ที่เดินทางมาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเขตเขือเป็ย กับ จ.บึงกาฬ และเยี่ยมชมสถานที่ที่จะใช้ก่อสร้างโรงงานบึงกาฬ รับเบอร์ กรุ๊ป ของกลุ่มชุมชนสหกรณ์บึงกาฬ ที่จะผลิตชุดที่นอนหมอนจากยางพาราและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากยางพารา โดย อบจ.บึงกาฬเร่งผลักดันที่จะให้โรงงานดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อช่วยเกษตรกรได้ขายยางพาราในราคาที่ดีขึ้น โดยตัวแทนเขตเขือเป็ย ยืนยันว่าจะช่วยเหลือจังหวัดบึงกาฬและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กันในทุกๆ ด้าน เขตเขือเป็ย เมืองชิงเต่า กับ จ.บึงกาฬ มีการลงนามเป็นบ้านที่เมืองน้องกันแล้ว โดยจะอนุมัติจากรัฐบาลให้เดินทางเป็นทำบันทึกความเข้าใจ อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

นายนิพนธ์กล่าวว่า จ.บึงกาฬกับเมืองชิงเต่ามีความสัมพันธ์กันเนื่องจาก จ.บึงกาฬปลูกยางพาราได้ความเมตตาจากนายพิณิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกฯ บอกว่าต้องเพิ่มมูลค่ายางพารา เกิดขึ้นจากงานวันยางพาราที่ผ่านมา “เราอบหมอนยางพาราให้นายจาง เหยียน นักธุรกิจชาวจีน พร้อมบอกว่า จ.บึงกาฬควรสร้างโรงงานหมอนจากยางพารา โดยคณะจากเขตเขือเป็ยมาดูว่าเราจะสร้างโรงงานหมอนจริงหรือไม่” นายนิพนธ์กล่าว

นายก อบจ.บึงกาฬกล่าวว่า จ.บึงกาฬ มีพื้นที่ปลูกยาง 1.8 ล้านไร่ การสร้างโรงงานเป็นก้าวแรกที่เพิ่มมูลค่ายางพารา คาดว่าจะใช้เงินลงทุนกว่า 500 ล้านบาท ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีวงเงิน 5,000 ล้านบาท ให้กู้เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา โดยมีเงื่อนไขว่ากิจกรรมสหกรณ์ต้องดำเนินการเป็นอย่างน้อย 3 ปี และไม่ขาดทุน แต่ จ.บึงกาฬเพิ่งจดทะเบียนได้ไม่ถึงปีจึงเรียนผ่านนายพิณิจ ไปถึงผู้บริหาร

ธ.ก.ส.ใหญ่ ซึ่งได้รับปากตกลงกระเบียบข้อนี้ไป ต้องขอบคุณ อบต.บ้านตาเดี่ยว ที่ยกที่ดินให้ 200 ไร่ โดยจะใช้โรงงานและเครื่องจักรที่จะนำเข้าจากประเทศเยอรมนี มูลค่า 200 ล้านบาท มาค้าประกัน และกรรมการชุมชนสหกรณ์จะค้าอีก 300 ล้านบาท โชคดีของ จ.บึงกาฬ ที่ทางจีนมาดูว่าจะสร้างโรงงานหมอนจากยางพาราจริงไหมโดยเมืองชิงเต่าพร้อมจะรับซื้อ

นายวาง ฟน เทียน กล่าวว่า จ.บึงกาฬเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ มีความเชื่อมั่นว่า จ.บึงกาฬจะสามารถส่งผลผลิตจากยางพาราให้กับจีนได้แน่นอน เมืองเขือเป็ยเป็นอำเภอๆ หนึ่งในมณฑลชิงเต่า มีเนื้อที่ประมาณ 65.4 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 106 ล้านคน ซึ่งเต่าเป็นเมืองท่าที่มีการขนส่งทางน้ำที่ใหญ่ที่สุด มาครั้งนี้เพื่อเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเขือเป็ย และ จ.บึงกาฬ อยากสั่งซื้อสินค้าที่ผลิตจากยางพาราที่ จ.บึงกาฬไปขายที่ประเทศจีน

นายวาง ฟน เทียนกล่าวว่า เมื่อปีที่แล้วได้คุยกันแล้วว่าจะมาทำธุรกิจร่วมกันเพราะว่า จ.บึงกาฬมีสินค้ายางพาราเกือบ 90% ขณะที่เมืองเขือเป็ย มณฑลชิงเต่า มีการบริโภคยางพาราถึง 90% ดังนั้นจึงต้องการผลิตภัณฑ์จากยางพาราจำนวนมาก จึงนำคณะทำงานมาพูดคุยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับชาว จ.บึงกาฬ ว่าจะมีการทำการค้ากันจริงๆ อย่างแน่นอน นอกจาก จ.บึงกาฬจะมีผลิตภัณฑ์จากยางพาราแล้ว ยังมีผลไม้มากมาย ดังนั้นจะนำเข้าผลไม้จาก จ.บึงกาฬด้วย

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางเขือเป็ยและบึงกาฬจะกระชับความสัมพันธ์และจับมือกันในการดำเนินธุรกิจครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้ความเป็นอยู่ของชาวบึงกาฬดีขึ้นกว่าเดิม” นายวาง ฟน เทียนกล่าว



บันทึก - นายวาง ฟน เทียน ผู้แทนผู้อำนวยการเขตเซี่ยเป่ย์ พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับจังหวัดบึงกาฬ เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโรงงานผลิตชุดที่นอนและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากยางพารา เพื่อให้เกษตรกรได้ขายยางพาราในราคาที่ดีขึ้น ที่โรงแรมเดอะวัน อ.เมืองบึงกาฬ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม

จัดแผนเติมแจกไร่ละพัน

ให้ทั้งนาข้าว-สวนยางแก้ภัยแล้ง

คลังฟื้นฟูแผนแจกเงินไร่ละพันให้ชาวนา-สวนยางแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอมาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน 15 ไร่ ตอนนี้มี 2 แนวทาง ช่วยเฉพาะผู้ประสบภัยแล้งซึ่งบ 2 หมื่นล้านเศษ หรือช่วยทั้งหมดใช้เงินกว่า 8.8 หมื่นล้าน

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้เสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร จากปัญหาภัยแล้งให้พิจารณา โดยแนวทางจะยังยึดการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่ หรือ ให้การช่วยเหลือ 15,000 บาทต่อครัวเรือน เหมือนปี 2557

จากนี้ต้องกลับไปดูรายละเอียด ซึ่งอาจจะมีการพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายเงินช่วยเหลืออีกครั้ง และจะขอหารือแนวทางกับนายสมหมาย ภาษี รว.คลัง พิจารณาเป็นการเร่งด่วน ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบภายในเดือนนี้

“สศค.ได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือ ประกอบด้วย กรณีที่ 1 ช่วยเหลือเฉพาะครัวเรือนที่ประสบภัย สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีจำนวน 1.31 ล้านครัวเรือน คิดเป็นเม็ดเงินช่วยเหลือ 1.96 หมื่นล้านบาท หากรวมเกษตรกรผู้ปลูกยางอีก 3.67 ล้านครัวเรือน จะใช้งบประมาณช่วยเหลือเพิ่มอีก 551 ล้านบาท รวมเป็น 1.34 ล้านครัวเรือน วงเงิน 2.02 หมื่นล้านบาท”

หรือกรณีที่ 2 ช่วยเหลือครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด โดยแบ่งเป็น

ผู้ปลูกข้าว 3.61 ล้านครัวเรือน วงเงิน 5.42 หมื่นล้านบาท รวมผู้ปลูกยาง 8.03 แสนครัวเรือน วงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท รวมเป็น 4.42 ล้านครัวเรือน หรือ 6.63 หมื่นล้านบาท

การช่วยเหลือน่าจะเป็นแนวทางแรก คือช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจริงๆ แต่ต้องไปดูเงื่อนไขเวลา หากเห็นว่าภัยแล้งจะคลี่คลาย หรือปริมาณน้ำฝนมีเพิ่มเติมในช่วงเร็วๆ นี้ วงเงินช่วยเหลือก็สามารถปรับลดได้ ก็จะทำให้งบประมาณจ่ายเงินลดลงได้ ส่วนเม็ดเงินจะใช้จากส่วนไหนนั้น ก็ต้องไปหารือกันอีกครั้ง

นายรังสรรค์กล่าวอีกว่า เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจริง กรณีที่ 1 จะดูจำนวนครัวเรือนผู้ปลูกข้าวตามมาตรการเพิ่มรายได้ตามมติ ครม. 1 ต.ค.2557 และมีข้อมูลสะสมถึงวันที่ 10 ก.ค. 2558 ที่อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัติแล้งของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่วนผู้ปลูกยางจะนับเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางตามโครงการชดเชยรายได้ในมติ ครม. 21 ต.ค.2557

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าสถานการณ์ภัยแล้งยังไม่รุนแรงมากนัก เนื่องจากมีเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน ยังไม่ได้เพาะปลูกกว่า 55 ล้านไร่ คาดว่าจะเริ่มลงมือเพาะปลูกในช่วงเดือน ส.ค. นี้ ขณะที่เกษตรกรอีก 8 ล้านไร่ ทำการเพาะปลูกไปแล้ว โดยในส่วนนี้เป็นเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน 3.5 ล้านไร่ แต่ก็ไม่มีความเสี่ยงมากนัก เพราะชุดบ่อเก็บน้ำ และวางแผนระบบชลประทานไว้เป็นอย่างดีและเพียงพอ

คปภ.ขยายพื้นที่ประกันภัยข้าวนาปีอีก 5 แสนไร่

นายประเวช งามอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากฝนทิ้งช่วง ไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงเกิดความกังวลว่าข้าวที่ปลูกไว้ จะได้ผลผลิตต่ำกว่าปกติ ทำให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 ส่งผลให้ยอดการจำหน่ายกรมธรรม์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ส่งผลให้ยอดการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ยอดจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี มีทั้งสิ้น 1.33 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 89.1 ของพื้นที่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.5 ล้านไร่ ทำให้คาดว่าจะก่อนเปิดการขายกรมธรรม์ ยอดขายจะเกินเป้าหมายแน่นอน โดย คปภ.ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายพื้นที่เป้าหมายการรับประกันภัยข้าวนาปี เพิ่มเติมอีก 5 แสนไร่ รวมเป็น 2 ล้านไร่ ทั้งนี้ ช.ก.ส.ยังดำเนินการขายประกันภัยข้าวนาปีตามปกติจนครบจำนวนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.5 ล้านไร่ เมื่อ กรม.อนุมัติการขายพื้นที่เป้าหมาย และวงเงินเพิ่มแล้ว ช.ก.ส.ก็จะดำเนินการขายกรมธรรม์ต่อไป

สำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 เปิดขายกรมธรรม์ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม-14 สิงหาคม 2558 สำหรับทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ที่เปิดขายจนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 โดยมีบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุนประกันภัยจำกัด (มหาชน) และ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

●ดึงห้างรับมือลำไยล้นตลาด

กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมนี้ ผลผลิตลำไยจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมาก เพื่อป้องกันปัญหาลำไยล้นตลาด กระทรวงได้วางแผนด้านตลาดไว้แล้ว และดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาลำไยแบบครบวงจร ทั้งการเชื่อมโยงตลาดระหว่างแหล่งผลิตกับตลาดผู้ซื้อ จากภาคเหนือไปยังภูมิภาคอื่น พร้อมทั้งร่วมมือกับตัวแทนรับซื้อ (ล้ง) รับซื้อลำไย โดยเปิดจุดรับซื้อจากเกษตรกรและสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย และแพร่ ควบคู่กับการเปิดตลาดนัดชุมชน ฟาร์มเฮดด์เลต เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนลำไยนำผลผลิตของตนเองไปจำหน่าย นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกต่างๆ เช่น ห้างเทสโก้ โลตัส ห้างเซ็นทรัล และห้างบิ๊กซี เป็นต้น ให้เพิ่มการรับซื้อลำไยต้นฤดูผลผลิตไปจำหน่ายในห้างต่างๆ

■ สกจ.ศรีสะเกษแนะเพิ่มประสิทธิภาพชำระหนี้ดอกเบี้ยค้าง

หนุนสมาชิกร่วมทำธุรกิจสหกรณ์

สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ แนะนำสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระ จำกัด รักษาวินัยทางการเงิน ส่งชำระหนี้ตามกำหนดสัญญา ลดดอกเบี้ยค้าง พร้อมสนับสนุนสมาชิกมีส่วนร่วมดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ฯ เพิ่มขึ้น

ศรีสะเกษ: ว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 20 ของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านพระ จำกัด เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีให้สมาชิกได้รับทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุม เพื่อแนะนำให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ณ ศาลาวิถีดุดมมงคล บ้านอิเซ ตำบลอิเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

นายสมพงษ์ มงคลชัยพาณิชย์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระ จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 โดยการรวบรวมเกษตรกรในเขตพื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระของสำนักงานพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2538 ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม ของทุกปี ปัจจุบันสหกรณ์ดำเนินงานมา 20 ปี มีสมาชิกทั้งสิ้น 519 คน มีกลุ่มสมาชิก จำนวน 11 กลุ่ม จากพื้นที่ตำบลอิเซ และตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ มีทุนดำเนินงาน 21,748,757.46 บาท โดยเป็นทุนของสหกรณ์เอง 11,976,757.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.06 ซึ่งสหกรณ์ดำเนินธุรกิจ 3

ด้าน ประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจรับฝากเงิน โดยมีปริมาณธุรกิจรวม 23,667,158.77 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ จำนวน 816,304.29 บาท

ด้าน ดร.สุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระ จำกัด นับเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีผลการดำเนินงานมีกำไรมาตลอด ทั้งนี้ ได้แนะนำให้สมาชิกสหกรณ์รักษาวินัยทางการเงินให้มากขึ้น เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สหกรณ์มีดอกเบี้ยค้างเพิ่มจำนวนมาก ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย แต่ส่วนหนึ่งเนื่องจากสมาชิกไม่ชำระหนี้ตามกำหนดสัญญา โดยสหกรณ์ มีดอกเบี้ยค้าง จำนวน 1,280,466.01 บาท หากสมาชิกสามารถชำระหนี้ดอกเบี้ยค้างได้ตามกำหนด สหกรณ์ก็จะมีผลกำไรมากขึ้น และสามารถจ่ายเป็นเงินตอบแทนสมาชิกในรูปของเงินปันผลและเฉลี่ยคืนได้มากขึ้น

ดร.สุพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานของสหกรณ์ มีปริมาณธุรกิจลดลง โดยเฉพาะธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ซึ่งมีปริมาณลดลงจากปีก่อนมาก สมาชิกควรให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ ในการทำธุรกิจกับสหกรณ์ให้มากขึ้น เพราะสหกรณ์ เป็นของสมาชิกทุกคน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกต้องมีความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนรวม สหกรณ์จึงจะพัฒนาต่อไปได้

สหกรณ์นางรอง เปิดบริการรับซื้อ ข้าวนอกฤดูกลาง

12 **บุรีรัมย์:** สหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด ร่วมกับโรงสีอีสเทิร์นไรซ์มิลล์ จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกนอกฤดูกลาง เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไป ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการขายข้าวเปลือกให้พ่อค้าคนกลาง ณ ตลาดกลาง ถนนโชคชัย-เดชอุดม บ้านหนองโบสถ์ (บีม น้ำมันบางจาก) ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

นายประมวล นาคะพงษ์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมา สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไป จะถูกกดราคาขายผลผลิตข้าวเปลือก ซึ่งไม่คุ้มกับทุนที่ได้ลงไป สหกรณ์จึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยร่วมมือกับโรงสีอีสเทิร์นไรซ์มิลล์ จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกนอกฤดูกลาง จากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป ให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ราคาสูงขึ้น ในห้วงเวลานอกฤดูกลางรับซื้อข้าวเปลือก

นายประมวล กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ สหกรณ์ได้เริ่มเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกนอกฤดูกลาง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยในวันแรก สหกรณ์สามารถรวบรวมข้าวเปลือกที่ได้รับซื้อจากสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไป จำนวน 45 ราย ปริมาณข้าวเปลือกจำนวน 952 ตัน อย่างไรก็ตาม สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด 551 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หรือโทร. 08-3722-8671

ไฟเขียว 2.58 ล้าน เสริมทุนสมาชิกทำนา

17 จังหวัดชัยภูมิ จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 2.58 ล้าน เสริมสภาพคล่อง 4 สหกรณ์ สนับสนุนทุนสมาชิก ประกอบอาชีพทำนา จัดซื้อปุ๋ยคุณภาพ ขณะที่สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกพริกจัดรัส จำกัด ถูกตีกลับ เหตุขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้

ชัยภูมิ: นางนภา ศกุนตนาถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2558 เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินกู้ กพส. ให้กับสหกรณ์ที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ เพื่อนำไปเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และเป็นทุนในการประกอบอาชีพของสมาชิก โดยมีคณะอนุกรรมการ ร่วมประชุม

ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

นายสามารถ ศรีวิริยาภรณ์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มีสหกรณ์ยื่นความประสงค์ขอกู้ 5 แห่ง โดยแยกเป็นเงินกู้โครงการพิเศษ จำนวน 1 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย จำกัด กู้เพื่อเป็นทุนจัดหาปุ๋ยจำหน่ายสมาชิกใช้ในการบำรุงต้นยางพารา จำนวน 800,000 บาท และเงินกู้ตามวงเงินจัดสรรปกติ จำนวน 4 สหกรณ์ เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ทำนา ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโค-กระบือแก่งคร้อ จำกัด จำนวน 780,000 บาท สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านโจดโนนขา จำกัด จำนวน 500,000 บาท สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านหินลาด จำกัด จำนวน 500,000 บาท และสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกพริกจัดรัส จำกัด จำนวน 1,500,000 บาท

นายสามารถ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ผลการพิจารณาได้อนุมัติให้สหกรณ์ต่างๆ กู้ได้จำนวน 4 สหกรณ์ รวมเป็นเงิน 2,580,000 บาท โดยอนุมัติเงินกู้ตามโครงการพิเศษ จำนวน 1 สหกรณ์ เป็นเงิน 800,000 บาท สมาชิก 40 ราย เงินกู้ตามวงเงินจัดสรรปกติ จำนวน 3 สหกรณ์ สมาชิก 219 ราย เป็นเงิน 1,780,000 บาท ส่วนสหกรณ์ที่ไม่ได้รับการอนุมัติ คือ สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกพริกจัดรัส จำกัด เนื่องจากขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้ สหกรณ์มีลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่ไม่สามารถเรียกเก็บจากสมาชิกได้ มียอดค้างชำระเป็นเวลาหลายปี รวมทั้งมีปัญหาล่าสุด และได้แนะนำสหกรณ์กลับไปทบทวนมาตรการในการติดตามเร่งรัดหนี้ค้างปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจสินเชื่อใหม่ต่อไป



สัปดาห์หน้า 1 เดลินิวส์
 ๘๐ จาก ๑๓๖ ปี

66 ไม่ใช่เพียงจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรอย่างเดียว แต่ยังมี การมุ่งเน้นที่การพัฒนาอย่างไรให้เกษตรกรอยู่ได้อย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ทั้งในด้านการผลิต และในด้านการตลาด...นี่เป็นการระบุจากทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก.

เรื่องนี้-กรณีที่น่าสนใจสำหรับ "เกษตรกร" กับการ "พัฒนาชีวิต" โดยอาชีพด้านเกษตร ทั้งนี้ กับเรื่องนี้กรณีนี้ ทางรองเลขาธิการ ส.ป.ก. สุวรรณ บูราพรนุสรณ์ ระบุแจ่มแจ้งไว้ โดยสรุปคือ...นอกจากการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ที่เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล จะเป็นการกิจหลักของหน่วยงานแล้ว กับการพัฒนาเกษตรกร เพื่อให้ เกิดการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการนำเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมมาปรับใช้ เพื่อให้การผลิตมีมาตรฐาน เกิดการพัฒนาที่นำไปสู่ความยั่งยืน รวมถึงเพื่อ **ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยสามารถแข่งขันในยุคตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี (AEC)** ที่จะเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปลายปี 2558 นี้...นี่ก็เป็นการกิจของทาง ส.ป.ก. ด้วยเช่นกัน และขณะนี้หน่วยงานนี้ก็มีการพัฒนาเกษตรกร 2 รูปแบบ คือ...เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร และส่งเสริมโดยทางหน่วยงานนี้เอง ซึ่งก็จะ **เน้นที่ตัวเกษตรกร หรือ**

กลุ่มเกษตรกร เป็นหลัก โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้วยการนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมาผสมผสานปรับใช้

"แนวคิดคือ ให้เกษตรกร **ผลิตโดยมีฐานความรู้** จึงมุ่งพัฒนาที่ตัวเกษตรกร เช่น โครงการผู้นำเกษตรกร โครงการปราชญ์เกษตรกร โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นต้น โดยผสมผสานกันระหว่างความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้ทางวิชาการ ซึ่งเราตั้งเป้าจะพัฒนาเกษตรกรให้มีการผลิตที่ **มีมาตรฐาน คือ GAP (Good Agricultural Practice)** และจะขยับไปถึงขั้น **เกษตรอินทรีย์** ซึ่งปัจจุบัน



กำลังเป็นเทรนด์ของตลาด และล่าสุด ส.ป.ก. ก็มีกลุ่มเกษตรกรที่ทำแบบอินทรีย์อยู่ประมาณ 20 จังหวัด รวมจำนวน 1,466 ราย"

"**ผลิตผลผลิตที่มีมาตรฐาน**" เป็นจุดเริ่มสำคัญ และยิ่งดีหากพัฒนาเป็น "เกษตรอินทรีย์" ได้ ทางผู้บริหารหน่วยงานนี้ ระบุอีกว่า...เกษตรกรไทยมีจุดแข็งเรื่องภูมิปัญญา แต่อนาคตอันใกล้รูปแบบการแข่งขัน การกีดกันทางการค้า ซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตร จะเปลี่ยนไป **การแข่งขัน-กีดกัน**

ทางการค้าจะมาเป็นรูปแบบการมุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเป็นหลัก ยกตัวอย่าง... จะส่งออกเนื้อไก่ไปในประเทศกลุ่มอาเซียน ก็จะต้องมาดูถึงมาตรฐาน ต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ว่า วัตถุดิบที่นำมาทำอาหารไก่มีความปลอดภัยหรือไม่? หรือการปลูกข้าวโพดไปปลูกในพื้นที่ป่าหรือไม่? ปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิหรือไม่? เป็นต้น

“จากตัวอย่างเรื่องเนื้อสัตว์ส่งออก มันเป็นห่วงโซ่อาหาร มีความเกี่ยวข้องโยงไปถึงการปลูกพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ เราจึงต้อง



สร้างมาตรฐานในห่วงโซ่อุปทานของวัตถุดิบ ด้วย เพราะหากขาดช่วง ก็จะถูกกีดกัน สิ่งที่ ส.ป.ก. มีการทำอยู่คือ พยายามให้ความรู้เกษตรกรเรื่องมาตรฐานการผลิต รวมถึงการรวมกลุ่ม บริหารจัดการตลาด สร้างเครือข่าย จับคู่ธุรกิจ เชื่อมโยงสินค้า ซึ่งเหล่านี้จะทำให้สามารถ **แข่งขันได้ในอาเซียน...**”

พร้อมกันนี้ ทางหน่วยงานนี้ยังมีการระบุไว้ว่า... ปัจจุบันทางหน่วยงานยังให้ความสำคัญกับการ **แข่งขันในตลาดนิชมาร์เกต**

(Niche Market) หรือตลาดเฉพาะกลุ่ม ด้วย เช่น ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง ส.ป.ก. มีกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐาน IFOAM (สหพันธ์เกษตรกรอินทรีย์นานาชาติ) อยู่ที่ จ.ยโสธร ที่ทำเกษตรอินทรีย์กันมานานราว 20 ปีแล้ว โดยหน่วยงานไปส่งเสริมเรื่องเครื่องมือเครื่องจักรขนาดเล็ก เช่น โรงสีข้าวขนาดเล็ก เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การทำปุ๋ยหมัก การใช้ปุ๋ยพืชสด การรณรงค์ให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น

ปัจจุบัน ภารกิจหน่วยงานนี้เป็นไปในรูปแบบเชิงรุกที่ **เกษตรกรน่าจะสนใจ** เพราะไม่ใช่เพียงจัดสรรที่ดินทำกิน ซึ่งปัจจุบันยังสามารถตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ให้เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ได้ กับพืช 4 ชนิด คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด อ้อย มันสำปะหลัง และกำลังจะพิจารณาเพิ่มพืชอีก 2 ชนิด คือ ข้าว พืชผัก

ทั้งนี้ ปัจจุบันแม้จะมีหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรจำนวนมากไม่น้อย แต่ภาครัฐก็ยังไม่สามารถจะเข้าถึงตัวเกษตรกรโดยตรงได้ทุกคน ดังนั้น ทางออกที่ดีคือ **เกษตรกรรวมกลุ่มกัน แล้วประสานให้หน่วยงานรัฐเข้าสนับสนุน** เช่น พัฒนาระบบการผลิต ในขั้นตอนต่าง ๆ และที่ไม่ควรมองข้ามคือ **แปรรูปผลผลิต** ที่ช่วย เพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต ซึ่งในปัจจุบันทาง ส.ป.ก. นี้ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานรัฐที่ช่วยเกษตรกรได้มากกว่าเดิม

กับเรื่องนี้-กรณีนี้ **“เกษตรกรไทยรู้ไว้ซะว่า...”**

“ยุคเออีซี” เกษตรกรก็ “ต้องแข่งมากขึ้น!!!”

มี **“กองทุนเกษตรกร”** ก็นำรู้ และนำไปใช้.